

# Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa



Nông dân xã Thụy Thanh (Thái Thụy) phun trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Từ tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại cho lúa mùa, huyện Thái Thụy phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích lúa mùa từ ngày 26 - 30/8. Vụ mùa năm nay, huyện Thái Thụy gieo cấy 13.500ha lúa. Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển khá tốt, đồng đều giữa các trà, trong đó trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn phân hóa làm đòng, dự kiến trổ bông từ ngày 10 - 15/9, trà lúa mùa đại trà ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, dự kiến trổ bông từ ngày 15/9, nếu không phun trừ quyết liệt, kịp thời sẽ gây hại, làm giảm nghiêm trọng năng suất.

Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện những đối tượng sâu bệnh khác như sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên những diện tích lúa gieo cấy muộn, sâu non có mật độ trung bình từ 50 - 70 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 150 - 200 con/m<sup>2</sup>, nếu không tổ chức phòng, trừ tốt sâu cuốn lá nhỏ sẽ gây hại lá đòng và lá công năng trên diện tích lúa gieo cấy muộn; rầy phát sinh với mật độ trung bình từ 50 - 70 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 100 - 200 con/m<sup>2</sup>; bệnh bạc lá, đốm sọc vì khuẩn đã xuất hiện một số ở nhỏ trên các giống nhiễm, diện tích úng trũng, bón thừa đạm.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh gây hại cho 100% diện tích lúa mùa, thời gian tổ chức phun trừ từ ngày 26 - 30/8, trong đó diện tích lúa trổ trước ngày 15/9 và những vùng có mật độ cao phòng, trừ sâu đục thân hai chấm là chính, diện tích trổ sau ngày 15/9 tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ là chính. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến từng thôn, tổ đội sản xuất về công tác phòng, trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh đã được ban hành; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với các xã, thị trấn, hiện nay xã Thụy Phong đã chuẩn bị cho chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ thực vật; XI nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp cùng các HTX SXKD DVNN điều tiết nước bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt và thuận lợi cho chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh.

Trên 7.600ha lúa mùa của huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn làm đòng, đòng già. Qua kiểm tra, lúa mùa phát sinh các đối tượng sâu bệnh gây hại, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Huyện và các địa phương đã triển khai sớm và quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh nhằm bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa.

Sáng ngày 25/8, tranh thủ thời tiết nắng, nông dân huyện Vũ Thư tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ cho lúa mùa. Trên cánh đồng thôn 1, xã Vũ Đồi, bà Phạm Thị Xuyên vừa hoàn thành phun thuốc trừ sâu cho biết: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy 1,6 mẫu, chủ yếu là Bắc thơm, hiện lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ bông. Qua kiểm tra, lúa mùa có sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại, phát sinh bệnh bạc lá tỷ lệ gây hại nhẹ. Theo hướng dẫn, phát động của HTXNN xã, từ ngày 24 - 27/8 tôi cùng nông dân địa phương đồng loạt phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Tại một số ruộng trũng hầu, kiểm tra có vết bệnh, tôi kết hợp phun phòng bệnh bạc lá.

Ông Trần Văn Thành, Chủ nhiệm HTXNN xã Vũ Tiến cho biết: Vụ mùa này địa phương gieo cấy 295,5ha lúa, trong đó 80% diện tích là giống Bắc thơm,

non sẽ gây bông bạc, thu hoạch nhiều diện tích lúa của địa phương bị nhiễm bệnh bạc lá. Một số cánh đồng như cửa đình Bát Tiên, bãi liễn thôn Bồng Lai, cửa nhà thờ Đông A, thôn Ngọc Tiên, Song Thủy... đã nhiễm bệnh bạc lá với tỷ lệ vết bệnh 10 - 20%. Bệnh lây theo chiều gió nên dễ phát tán ra diện rộng. Để bảo vệ an toàn lúa mùa, HTXNN xã phát động nông dân từ ngày 26 - 28/8 tiến hành phun phòng bệnh, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, đồng thời kết hợp phun phòng bệnh bạc lá cho toàn bộ diện tích. Trong chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh này, HTXNN xã cung ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và tổ chức bán lưu động thuốc bảo vệ thực vật tới từng thôn để thuận lợi cho nông dân trong công tác phòng, trừ sâu bệnh.

Bà Lê Thị Thu Hối, Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư cho biết: Qua kiểm tra, sâu đục thân toàn huyện, sâu đục thân hai chấm có mật độ ở ruộng trung bình 0,05 - 0,2 ấu/m<sup>2</sup>, nơi cao 0,4 - 0,5 ấu/m<sup>2</sup>; cá biệt 1 - 3 ấu/m<sup>2</sup>; sâu non nở từ ngày 21/8 - 1/9, nếu không phòng, trừ tốt, sâu

UBND huyện làm trưởng đoàn để giám sát, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, trừ sâu bệnh. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống chính trị được huy động vào cuộc, trong đó các đồng chí huyện ủy viên, trưởng các ngành, đoàn thể được phân công về cơ sở với mục tiêu đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh.

Huyện Vũ Thư phát động đợt phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm và sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa mùa từ ngày 24 - 28/8. Các đơn vị chuyên môn, các HTXNN, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tập trung cao tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân nắm chắc các đối tượng sâu bệnh, thời gian phun thuốc, các loại thuốc đặc hiệu cho từng loại sâu bệnh, kỹ thuật phun thuốc "4 đúng", phát động nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn lúa mùa.

HTXNN xã Vũ Hội (Vũ Thư) cung ứng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.

Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội (Vũ Thư) vừa tổ chức trao tặng 1 tấn gạo cho 100 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Mỗi hộ được trao tặng 10kg gạo, toàn bộ số gạo trên do Đoàn Thanh niên xã huy động từ sự ủng hộ của doanh nghiệp. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương ổn định nguồn lương thực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân và vai trò kết nối của Đoàn Thanh niên xã, hướng đến mục tiêu đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

# Tiến Đức Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

ác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, ngay sau khi về đích NTM năm 2014, xã Tiến Đức (Hưng Hà) tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao để về đích trong năm 2021.

Nhà văn hóa thôn Dương Xá được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 1/2021. Đây là một trong những công trình được cán bộ và nhân dân trong thôn tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ông Trần Hữu Đăng, Bí thư Chi bộ thôn Dương Xá cho biết: Nhà văn hóa thôn được xây dựng đầy đủ các công trình phụ trợ bảo đảm không gian sinh hoạt, giao lưu, kết nối cộng đồng với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng. Đây là thành quả từ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thôn.

Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Dương Xá phấn khởi: Thôn được đầu tư xây dựng nhà văn hóa rất phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Với địa điểm này, chúng tôi có nơi hội họp, sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần. Bản thân tôi thấy tự hào vì cũng có đóng góp cho quê hương.

Tại thôn Tam Quang, 4 tuyến đường trục thôn dài hơn 1km đã được hoàn thành trong tháng 3/2021 với tổng trị giá trên 550 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí làm đường được bà con trong thôn đóng góp. Trưởng thôn Lê Tuấn Phong chia sẻ: Từ khi có chủ trương xây dựng NTM nâng cao, bà con trong thôn ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Hiện tại, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, rộng rãi. Một số tuyến đường được người dân trồng cây xanh và các loại hoa hai bên, tạo không gian xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã Tiến Đức đã đầu tư củng cố hóa trên 7,7km đường giao

thông trục thôn; 6,3km đường trục chính nội đồng; kiên cố 6,4km kênh cấp 1 loại 3; 8/8 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, địa phương còn phát động nhân dân xây dựng 5 tuyến đường hoa với chiều dài 4,6km, xây dựng hệ thống điện thấp sáng đường quê...

Không chỉ chú trọng đầu tư nâng cấp các công trình dân sinh, Tiến Đức còn đổi mới tư duy phát triển kinh tế. Trong đó, xã chú trọng xây dựng và quy hoạch sản xuất hàng hóa trên 4 vùng sản xuất tập trung theo tiêu chí NTM với tổng diện tích 417ha, đồng thời tập trung đẩy mạnh

phát triển các ngành nghề sản xuất như may mặc, mộc, sửa chữa xe máy, điện tử, gỗ hàn..., tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ông Phạm Văn Dẫn, một trong những chủ cơ sở làm hom tôn ở thôn Tam Quang chia sẻ: Chúng tôi đã gắn bó với nghề làm hom tôn hơn 30 năm nay, hiện xưởng của chúng tôi có 30 - 40 lao động làm việc với thu nhập 6 - 9 triệu đồng/người/tháng. Dù đang trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng xưởng vẫn duy trì hoạt động. 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của xưởng đạt 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi cố gắng sản xuất nhiều mặt hàng để tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, tạo

nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Theo ông Hoàng Chí Nhung, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Một trong những kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền địa phương đó là đã tạo được niềm tin và khí thế của người dân. Từ đó, xã phát huy được vai trò chủ thể, sự tham gia hàng hái, tích cực của người dân trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, Tiến Đức đã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM và NTM nâng cao hơn 145 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 37,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt gần 70%; 8/8 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64% (đã trừ số hộ nghèo thuộc trường hợp bảo trợ xã hội); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hiện xã đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục chờ thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.

Những ngôi nhà khang trang, những con đường bê tông trải dài, những thửa ruộng, vườn cây xanh tốt cho thấy một sự sống mới đang hiện hữu trên quê hương Tiến Đức. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, Tiến Đức sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường đổi mới.



Đường giao thông thôn Tam Quang, xã Tiến Đức.

**► Tổ chức chấm tác phẩm tham dự cuộc thi về hoạt động của Hội LHPN tỉnh và về đẹp của người phụ nữ Thái Bình**

Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình vừa tổ chức chấm các tác phẩm tham dự cuộc thi tranh, ảnh thời sự, nghệ thuật về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và về đẹp của người phụ nữ Thái Bình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến ngày 20/8/2021, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình đã thu nhận 42 tác phẩm nhiếp ảnh, 47 tác phẩm mỹ thuật tham gia cuộc thi. Ở mỗi thể loại nhiếp ảnh, mỹ thuật, ban tổ chức đã lựa chọn trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, có 30 tác phẩm mỹ thuật, 25 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn trưng bày.

Thông qua các tác phẩm dự thi nhằm tuyên truyền về phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh; các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến và về đẹp của người phụ nữ Thái Bình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, khuyến khích, tôn vinh các nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ chuyên và không chuyên có những tác phẩm chất lượng cao, sức lan tỏa lớn, góp phần tuyên truyền chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**TU ANH**

**► Triển khai tiêm 22.170 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 6 năm 2021**

Tính đến ngày 25/8, Thái Bình đã tiếp nhận 118.280 liều vắc-xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ, trong đó 48.260 liều vắc-xin AstraZeneca, 7.020 liều vắc-xin Pfizer, 63.000 liều vắc-xin Moderna. Hiện Thái Bình đã hoàn thành 5 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Qua 5 đợt, toàn tỉnh đã có 53.165 người được tiêm 1 mũi, 24.875 người được tiêm đủ 2 mũi.

Theo kế hoạch, trong đợt 6 sẽ triển khai tiêm 1.170 mũi vắc-xin Pfizer và 21.000 mũi vắc-xin Moderna cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 vắc-xin Pfizer và vắc-xin Moderna; tiêm mũi 1 vắc-xin Pfizer cho các sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Các điểm tiêm tuyệt đối không tiêm mũi 1 mới vắc-xin Moderna. Dự kiến đợt 6 sẽ tiêm xong vào ngày 6/9/2021. Trong đợt tiêm này, các điểm tiêm đã nhập đủ liều lên phần mềm tiêm chủng quốc gia bảo đảm việc tiêm chủng công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ngoài ra đã có 712 công dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Thái Bình được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Verocell; 38 công dân Trung Quốc được tiêm mũi 1 vắc-xin Verocell.

**HOÀNG LANH**

**► ĐOÀN THANH NIÊN XÃ VŨ HỘI Trao tặng 1 tấn gạo cho 100 hộ nghèo, gia đình khó khăn**

Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội (Vũ Thư) vừa tổ chức trao tặng 1 tấn gạo cho 100 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Mỗi hộ được trao tặng 10kg gạo, toàn bộ số gạo trên do Đoàn Thanh niên xã huy động từ sự ủng hộ của doanh nghiệp. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương ổn định nguồn lương thực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân và vai trò kết nối của Đoàn Thanh niên xã, hướng đến mục tiêu đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

**HÀ PHƯƠNG**

**THANH THỦY**